

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 7/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
วาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ ทราบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-
วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการ ประชุม	รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564	รับรองรายงานการประชุมฯ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง	<p>3.1 สรุปประเด็น ข้อสั่งการ และผลการดำเนินงานตามมติประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ประจำปีงบประมาณ 2564: นำเสนอดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รายงานผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมปีงบประมาณ 2564 สรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ และนวัตกรรม สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม การติดตามประเมินผลการรณรงค์หญิงตั้งครรภ์เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 “1 เดือน 1 แสนราย” 	<ol style="list-style-type: none"> ให้ข้อสังเกตและสั่งการ มอบ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ เรื่องตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ควรมีการสรุปข้อมูลตัวชี้วัดเป็นรายปี และควรพิจารณาแหล่งที่มาของตัวชี้วัด ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก Health Data Center (HDC) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีข้อจำกัดของข้อมูลอาจไม่ครบถ้วน ให้ข้อสังเกตและสั่งการ มอบ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ เรื่องการประเมินอัตราการใช้ข้อมูลตัวชี้วัด ควรมีการประเมินจำนวนผู้ใช้งานว่ามีจำนวนเท่าไร พร้อมกับกำหนดกลยุทธ์ สิ่งจูงใจ หรือเงื่อนไข ในการใช้ข้อมูลตัวชี้วัด ให้ข้อสังเกตและสั่งการ มอบ คณะอนุกรรมการวิจัยฯ เรื่องการพัฒนาระบบ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) การพัฒนาคน(พัฒนาเป็นรายบุคคล/เป็นทีม กองการเจ้าหน้าที่) การพัฒนางาน(หน่วยงานของกรมอนามัย) โดยอาจจัดประชุมเป็นกลุ่มย่อย พิจารณารายละเอียดและวิธีดำเนินการ และเรื่องชุดโครงการวิจัย อยากให้มีการพัฒนาให้เกิดชุดโครงการวิจัย โดยสามารถดำเนินการจัดการเชิงระบบ เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินการโครงการวิจัย และมอบ คณะอนุกรรมการวิจัยฯ จัดทำขั้นตอนเป็น Flowchart เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานกรมอนามัยต่อไป ให้ข้อเสนอแนะและสั่งการ มอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการได้รับวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ ควรมีการคืนข้อมูลและนำเสนอในที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข และติดตามศูนย์อนามัยที่ยังไม่มีข้อมูลการได้รับวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์
	<p>3.2 ความก้าวหน้างานวิจัยพัฒนา App Thai Save Thai: นำเสนอดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> จำนวนกลุ่มตัวอย่างจังหวัดในพื้นที่ของศูนย์อนามัย การวิเคราะห์เบื้องต้นอัตราความเสี่ยงการติดเชื้อในโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ GFP และการใช้ APP TSC ผลการประเมินความเสี่ยงจำนวน 3 ครั้ง 	<p>รับทราบ และสั่งการ มอบ นายแพทย์บัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย และสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล และควรพิจารณาข้อจำกัดของข้อมูล เช่น ปัจจัยรบกวน (Confounding Factor) และ อคติ (Bias) เป็นต้น เพื่อให้ผลการวิเคราะห์/ศึกษาสมบูรณ์มากขึ้น และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ต่อไป และอยากให้คืนข้อมูลการประเมิน Thai Save Thai และ Thai Stop COVID ให้แก่สถานประกอบการ นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาแอป Thai Save Thai โดยคำนึงถึงผู้ใช้งาน ให้เข้าใจง่าย สะดวก</p>
	<p>3.3 การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์โควิด 19: นำเสนอดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> สถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพต่อการป้องกัน COVID-19 กิจกรรมลงพื้นที่สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในสถานการณ์ COVID-19 ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและโอกาสพัฒนา 	<p>รับทราบ และสั่งการ มอบ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เรื่องการสร้างความรู้ด้านสุขภาพในสถานการณ์การระบาด COVID-19 และในสถานการณ์ที่จะมีการผ่อนคลาย นอกจากนี้หลังจากที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติและจัดตั้งกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ควรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านคณะกรรมการแห่งชาติ เช่น นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ เป็นต้น</p>

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)
ครั้งที่ 7/2564 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สาระสำคัญ	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ	การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย(กพว.) ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 และมอบ ทีมเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทบทวนเรื่องการขับเคลื่อนงานวิชาการของกรมอนามัย การผลักดันเรื่องงานวิจัย ทั้งในเชิงระบบ บุคคล งาน และทบทวน ปรับปรุงเรื่อง การดำเนินงานของ กพว. เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	รับทราบ และมอบ ทีมเลขานุการคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทบทวนเรื่องการขับเคลื่อนงานวิชาการของกรมอนามัย การผลักดันเรื่องงานวิจัย ทั้งในเชิงระบบ บุคคล งาน และทบทวน ปรับปรุงเรื่อง การดำเนินงานของ กพว.

บันทึกรายงานการประชุมฯ โดย สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ